



Thông tin quan trọng về việc thanh toán cho việc chăm sóc của bạn Tại Oneida Health, Trung tâm Y tế và Dịch vụ Chăm sóc Đặc biệt

Oneida Health là một nhà cung cấp tham gia vào nhiều mạng lưới kế hoạch y tế. Bạn có thể tìm thấy một danh sách các kế hoạch mà chúng tôi tham gia tại <https://www.oneidahealth.org>. Một số chương trình sức khỏe sử dụng mạng nhỏ hơn cho một số sản phẩm nhất định mà họ cung cấp, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra xem chúng tôi có tham gia vào kế hoạch cụ thể mà bạn được bảo hiểm hay không. Danh sách của chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu chúng tôi không tham gia vào tất cả các sản phẩm của chương trình sức khỏe. Điều quan trọng là phải kiểm tra với công ty bảo hiểm của bạn nếu bạn không chắc chắn

. Điều quan trọng là bạn phải biết rằng các dịch vụ nhà cung cấp bạn nhận được trong bệnh viện không được bao gồm trong chi phí của bệnh viện. Các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ tại bệnh viện có thể độc lập hoặc họ có thể được bệnh viện tuyển dụng. Các nhà cung cấp lập hóa đơn cho các dịch vụ của họ một cách riêng biệt và có thể hoặc không thể tham gia vào các chương trình sức khỏe tương tự như bệnh viện

. Điều quan trọng là bạn phải biết rằng các dịch vụ Nhà cung cấp mà bạn nhận được trong văn phòng có thể không phải là dịch vụ duy nhất mà bạn có thể nhận được hóa đơn và bạn có thể được lập hóa đơn bởi các nhà cung cấp khác. Các nhà cung cấp lập hóa đơn cho các dịch vụ của họ một cách riêng biệt và có thể hoặc không thể tham gia vào các chương trình y tế tương tự như bệnh viện

Bạn nên kiểm tra với Nhà cung cấp sắp xếp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để xác định kế hoạch nào mà Nhà cung cấp tham gia. Thông tin tham gia kế hoạch cho các nhà cung cấp được sử dụng bởi bệnh viện có thể được tìm thấy tại <https://www.oneidahealth.org>. Oneida Health ký hợp đồng với một số nhóm Nhà cung cấp, chẳng hạn như bác sĩ gây mê, bác sĩ X quang và nhà bệnh lý học, để cung cấp dịch vụ. Thông tin liên lạc cho các nhóm Nhà cung cấp mà bệnh viện đã ký hợp đồng có sẵn tại www.oneidahealth.org. Bạn nên liên hệ trực tiếp với các nhóm này để tìm hiểu xem họ tham gia vào chương trình sức khỏe nào.

Bạn cũng nên kiểm tra với Nhà cung cấp sắp xếp cho các dịch vụ của bạn để xác định xem các dịch vụ của bất kỳ Nhà cung cấp nào khác sẽ được yêu cầu cho việc chăm sóc của bạn. Nhà cung cấp của bạn có thể cung cấp cho bạn tên, tên thực hành, địa chỉ gửi thư và số điện thoại của bất kỳ Nhà cung cấp nào có dịch vụ có thể cần thiết. Các dịch vụ của bất kỳ Nhà cung cấp nào được Sử dụng hoặc ký hợp đồng bởi Oneida Health có thể cần thiết bao gồm bác sĩ gây mê, bác sĩ X quang, nhà bệnh lý học và y tế từ xa. Thông tin liên hệ cho các Nhà cung cấp này có sẵn trong tệp đính kèm này và tại www.oneidahealth.org. Bạn nên liên hệ trực tiếp với các nhóm này để tìm hiểu xem họ tham gia vào chương trình sức khỏe nào.

Nếu bạn là một cá nhân không có bảo hiểm hoặc tự trả tiền, một nhà cung cấp hoặc cơ sở phải cung cấp cho bạn một "ước tính thiện chí" cho các thủ tục theo lịch trình. Bạn thường được coi là một cá nhân không có bảo hiểm hoặc tự trả tiền nếu bạn không có bảo hiểm y tế, hoặc không có kế hoạch sử dụng bảo hiểm của bạn để thanh toán cho một mặt hàng hoặc dịch vụ y tế. Nếu ước tính thiện chí là 400 đô la cho bất kỳ nhà cung cấp hoặc cơ sở nào so với tổng chi phí dự kiến cho nhà cung cấp hoặc cơ sở đó được liệt kê trên ước tính thiện chí, bạn có thể yêu cầu xem xét và quyết định thanh toán từ một công ty độc lập được HHS chứng nhận thông qua quy trình giải quyết tranh chấp giữa nhà cung cấp bệnh nhân (PPDR).

Các bệnh viện được pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin sẵn có về các khoản phí tiêu chuẩn của họ đối với các mặt hàng và dịch vụ mà họ cung cấp. Thông tin này có sẵn tại www.oneidahealth.org hoặc bằng cách liên hệ với Bộ phận Lập lịch bệnh nhân của chúng tôi theo số 315-361-2290.

Nếu bạn không có bảo hiểm y tế, bạn có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ thanh toán hóa đơn bệnh viện. Thông tin về hỗ trợ tài chính có sẵn tại www.oneidahealth.org hoặc bạn có thể liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi, những người sẵn sàng hỗ trợ bạn như sau:

Oneida Health

Đại diện Dịch vụ Khách hàng

Thứ Hai – Thứ Sáu 9am - 5pm

(315) 361-2087

Nhân viên tư vấn ứng dụng được chứng nhận & Hỗ trợ tài chính

Thứ Hai – Thứ Sáu 7:30am – 3:30 pm

Hoặc theo lịch hẹn (315) 361-2230

Oneida Medical Services,

Oneida Medical Practice

Đại diện Dịch vụ Khách hàng

Thứ Hai – Thứ Sáu 8am – 4:30 pm

(315) 214-2888



ONEIDA HEALTH'S

NHÀ CUNG CẤP HỢP ĐỒNG VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ DỊCH VỤ THANH TOÁN

Xin lưu ý rằng một số dịch vụ bạn có thể nhận được tại cơ sở có thể được cung cấp bởi các nhà cung cấp không sử dụng Oneida Health. Bạn có thể nhận được một hóa đơn riêng từ các Nhà cung cấp này cho các dịch vụ được cung cấp cho bạn.

Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn, các nhà cung cấp sau đây. Chúng tôi đang liệt kê địa chỉ và số điện thoại của dịch vụ thanh toán của họ để thuận tiện cho bạn, trong trường hợp bạn cần giải quyết mối quan tâm thanh toán.

Table with 4 columns listing various medical services and providers, including BÁC SĨ GÂY MỀ, CHĂM SÓC UNG THƯ SỨC KHỎE ONEIDA, and others, with contact information and policy notes.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hóa đơn Oneida Health của mình, vui lòng liên hệ với Văn phòng Kinh doanh của chúng tôi theo số (315) 361-2048.